



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 5 / 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย
กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”
ทุนวิจัยประเภท : ข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(Research Utilization: RU)

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”
ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 101 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอโครงการวิจัยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอโครงการวิจัยมีประเด็นโจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและ OKR ของประกาศทุน และความน่าสนใจของโจทย์วิจัย 3) กรอบแนวคิดการวิจัย/หลักการ/แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการประกาศทุน (ความเป็นไปได้เชิงหลักการ) 4) ศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและองค์ประกอบของคณะผู้วิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2567 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
 กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

ประจำปีงบประมาณ 2567

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4804921	การพัฒนาต้นแบบ "สมาร์ท อปท." ด้านสุขภาพและความปลอดภัยชุมชนด้วยนวัตกรรมการจัดการดิจิทัล PODD	อ.สพ.ญ.ดร. ณัฐกานต์ อวัยยานนท์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2	4804922	แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการใช้แอปพลิเคชันอย่างง่าย (App sheet)	รศ.สุนทรชัย ขอบยศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	4804938	การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในการเฝ้าระวังพื้นที่ความเสี่ยงภัยพิบัติด้านการแพร่กระจายดินเค็ม ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4	4804951	พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย	ผศ.ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5	4804972	การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการและยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลในการแจ้งเตือนอุทกภัยตามเวลาจริงในเขตพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดยะลา	ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหนิ	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
6	4804973	พัฒนานวัตกรรมในการจัดเก็บรายได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา	ดร.เชาวนี แก้วมโน	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
7	4804981	พัฒนาระบบกลไกเชื่อมโยงการทำงานเพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสนทวาย จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ขยายผล	นายวรพงศ์ ตระการศิรินนท์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8	4804999	พัฒนาระบบบริการสาธารณะแบบดิจิทัลเพื่อการจ้างงานผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	นางสาวโคศลักษณ์ กมลศักดิ์วิกุล	มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
9	4805002	นวัตกรรมการบริหารจัดการเก็บภาษีท้องถิ่น การพัฒนาตัวแบบและการทดลอง เชิงพฤติกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10	4805008	การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการ จัดการลดความเสี่ยง และ เตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสังขียงพระ จังหวัดสงขลา	ผศ.ดร.ปยุตย นุช รุธิโรโก	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
11	4805012	การพัฒนานวัตกรรม RDF ชุมชน เพื่อยกระดับ การบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
12	4805038	การเพิ่มขีดความสามารถมาตรฐานบริการ สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน ในการจัดบริการด้านสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	นายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล	มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
13	4805050	นวัตกรรมการบริหารจัดการเก็บรายได้สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย	ผศ.แววดาว พรหมเสน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา
14	4805056	การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดเก็บ รายได้และการบริการสาธารณะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
15	4805117	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอก ธรรมทัศน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
16	4805118	นวัตกรรมแพลตฟอร์มสื่อปฏิสัมพันธ์เชิงตอบโต้ เพื่อการจัดเก็บภาษีป้ายอย่างมีส่วนร่วมใน กรุงเทพมหานคร	ผศ.ชัชวาล ชินวิภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ
17	4805128	การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการวางแผน และตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขององค์กรผู้ใช้น้ำและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา	นายจักรกริช ไชยเนตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์